



ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว ๕๕

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
ทุกอำเภอ

ด้วยสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อน การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยกำหนดจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และปฏิรูปกฎหมาย อปท.ตามกรอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและ ๔๖ ราชการท้องถิ่น

สำนักงานนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม จังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๔-๐๘๒๖ ต่อ ๓๐๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร ๐๘๘๘๓๓๒๑๘



ส.ป.น. / ส.ก.ด.	1086
เลขรับที่	
วันที่	25 ต.ค. 60
เวลา	11.07 น.

ที่ ส.พ.ท. ๐๐๒/๒๕๖๐

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนา
เชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการการสัมมนาเชิงวิชาการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยกำหนดการจัดสัมมนา ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิรูปกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สถาบันบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กระทรวงมหาดไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี เทศบาลตำบลสามแวง จังหวัดบุรีรัมย์ และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

เนื่องจาก การประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นประโยชน์แก่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับทราบยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดแจ้งจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมทั้ง ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมการสัมมนา สามารถส่งแบบตอบรับโดยตรงได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ถนนฝั่งเมืองบัญชา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ - ๔๓๗๑ - ๑๕๐๔

/สำหรับผู้เข้าร่วม.....

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรณะ เทพเนาว์)

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โทรศัพท์ ๐ - ๔๓๗๔ - ๐๘๒๖ ต่อ ๓๐๓

โทรสาร ๐ - ๔๓๗๑ - ๑๕๐๔

มือถือ ๐๘ - ๑๒๘๗ - ๗๔๙๘

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน ซึ่งได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้กำหนดกรอบการปฏิรูปและแก้ไขปัญหามหาเมืองไว้รวม ๑๑ ด้าน โดยเฉพาะด้าน “การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ถือเป็นโจทย์สำคัญของสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการ พนักงานจ้าง รวมจำนวนหลายแสนคน ส่งผลให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความโปร่งใส ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ เป็นต้น ทำให้การกระจายอำนาจไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ปัจจุบันการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความก้าวหน้าไปมาก โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย ฉบับผ่านร่างประชามติไว้หลายส่วนประกอบด้วย

๑. ปฏิรูปรูปแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างใหม่เป็น ๒ รูปแบบ คือ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล
๒. ปฏิรูปการเข้าสู่ตำแหน่ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ปฏิรูปหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ปฏิรูปการเงิน การคลัง และงบประมาณ
๕. ปฏิรูปการจัดบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ
๖. ปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชน
๗. การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปดังกล่าว ต้องกระทำควบคู่ไปกับการตรากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- ๑) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
 ๓) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สถ.ผถ.)พ.ศ. ...
 ๔) ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
 ๕) ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. ...

ส่วนการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่ายังมีผู้ที่เห็นต่างในบางประเด็นของการปฏิรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งอาจมีการปรับหลักเกณฑ์การควบรวมบางส่วน เพื่อให้มีความเหมาะสมและลดผลกระทบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญและติดตามการปฏิรูปประเทศในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิรูปด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เห็นภาพของการปฏิรูปที่เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ และล่าสุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดกลไกให้รัฐบาลสามารถบูรณาการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ แผนต่างๆ ของชาติและนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ประกาศให้สาธารณชนทราบแล้ว อีกทั้งสมควรกำหนดกลไกให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจที่จำเป็นและประชาชน รอคอยให้ดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ขอบด้วยกฎหมายผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบร่วมกัน ปราศจากการทุจริตและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรียกโดยย่อว่า “ป.ย.ป.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ

เมื่อมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานใด นายกรัฐมนตรีอาจให้รัฐมนตรีที่บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลการบริหารราชการของหน่วยงานนั้น หรือเชิญประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการเฉพาะวาระนั้น

ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขานุการ ป.ย.ป. คนหนึ่ง ซึ่งอาจแต่งตั้งจากกรรมการก็ได้ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม ในการพิจารณากลับกรองเรื่องเสนอ ป.ย.ป. ให้มีคณะกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่

- (๑) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ มีหน้าที่พิจารณากลับกรองเรื่องโครงการหรือแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในเชิงยุทธศาสตร์และในลักษณะบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนที่รวดเร็ว
- (๒) คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ มีหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในด้านหรือประเด็นต่าง ๆ

(๓) คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ

(๔) คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มีหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การกระจายอำนาจมีประสิทธิภาพตามหลักการที่แท้จริง กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทำให้การพัฒนาประเทศในทุกด้านได้รับการบูรณาการ อันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ และสัมมนาเชิงวิชาการขึ้นในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ชาติต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อรับทราบแนวทางและความก้าวหน้าของการพัฒนา และการขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศในภาพรวมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ
๓. เพื่อรับทราบแนวทางและความชัดเจนรวมถึงปัญหาอุปสรรคของการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. เพื่อให้ทราบทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย

๑. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด นายเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด รองนายเทศมนตรี รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ที่ปรึกษานายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายเทศมนตรี เลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายเทศมนตรี เลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค้การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค้การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค้การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค้การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานองค้การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค้การปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการและจัดทำรายละเอียดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๒. ประสานงานวิทยากรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอน
๓. แจ้งเชิญผู้เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
๔. ดำเนินงานจัดการประชุมและสัมมนาตามแผนที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

สถานที่จัดประชุม

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา รวม ๔ วัน วันละ ๖๐๐ บาท ทำนละ ๒,๔๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมสัมมนา เช่น ค่าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนา สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
๒. สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน

๑. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. คณะอนุกรรมการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๔. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กระทรวงมหาดไทย
๕. สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี

๖. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
๗. มหาวิทยาลัยศิลปากร
๘. สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๙. สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
๑๐. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ



กำหนดการโครงการ

สัมมนาเชิงวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองท้องถิ่น ”

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

- ลงทะเบียน รับกระเป๋าเอกสาร

- พบปะกับคณะกรรมการบริหารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และรับชมผลงานวีดิทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการบรรยาย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ

โดย ● นายสรณะ เทพเนาว์

- นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

- คณะอนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป

- สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

● นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

- นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

● ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ กงวรเวช

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่น โดยแม่น้ำ ๓ สาย”

โดย ● นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

- รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑

เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และ ร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

● นายวัลลภ พริ้งพงษ์

- ประธานคณะอนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปในความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อกฎหมายที่จะต้องทำภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ”
โดย ● ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
- รองนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน
- ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
- เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปในความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อกฎหมายที่จะต้องทำภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ” (ต่อ)
โดย ● ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
- รองนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน
- ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มุมมอง : ทิศนะบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติต่อการปฏิรูปกฎหมายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน”
โดย ● ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
- ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การทุจริต/ความโปร่งใส/การตรวจสอบของ สตง. ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดย ● นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
- ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. ปาฐกถาพิเศษ “ภารกิจการขับเคลื่อนปฏิรูป ๑๑ ด้านต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศและเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”
โดย ● นายอลงกรณ์ พลบุตร
- รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ คนที่ ๑
- เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๔๕ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของรัฐธรรมนูญในการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย”
โดย ● นายมีชัย ฤชุพันธุ์
- ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
- เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
โดย ● นายจรินทร์ จักกะพาก
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต ๔.๐ (พ.ศ. ๒๕๗๕)”
โดย ● **ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์**
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/เลขาธิการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
- เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
โดย ● **นายพงษ์โพยม วาศภูติ**
- ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓”
โดย ● **นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย**
- ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นของระบบแห่ง , การปรับปรุงสายงาน , การเทียบตำแหน่ง , การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง , ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติในสายอาชีพต่าง ๆ , องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม”
โดย ● **นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ**
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สรุปรการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และปิดการสัมมนาฯ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางและความก้าวหน้าของการพัฒนา และการขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศในภาพรวมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ

๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงแนวทางและความชัดเจน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบใหม่

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรินทร์ คำสิน)

ปลัดเทศบาลตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
เลขาธิการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสรณะ เทพเนาว์)

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ